

# สรุปรายงานผลการประเมิน การให้เข้าพื้นที่จัดประชุมสหกรณ์คณาจารย์

-

การให้บริการเข้าพื้นที่ใช้สอยของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นนโยบายการให้ความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์คณาจารย์ราชบุรีใช้พื้นที่จัดประชุมประจำปี 2548 จากการประเมินพบว่า การใช้พื้นที่ในครั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์คณาจารย์ราชบุรีนำอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ามาไว้ในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 15.30 น. และนักการภารโรงจัดห้องพร้อมติดตั้งอุปกรณ์การเลือกตั้งแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าเข้ามาจัดเตรียมปูพื้นและตกแต่งพื้นที่ร้านบ้างในบางส่วน

การใช้พื้นที่จัดประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในวันที่ 25 กันยายน 2548 เริ่มมีสมาชิกและคณะกรรมการมากันมากตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มจับคู่ในเวลา 8.30 น. โดยประมาณ สภาพการจราจรมีการติดขัดทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัย การดูแลการจอดรถโดยเฉพาะ รถยนต์และการขับรถยนต์ภายในวิทยาลัยพบเห็นดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รวมถึงการโบกรถมีครูเข้ามาทำกิจกรรมในวันที่ 25 กันยายน 2548 มากกว่า 10,000 คนออกจากวิทยาลัยบริเวณประตูข้างด้วย พบเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนดูแลและนั่งพูดคุยในจุดต่าง ๆ

การใช้ห้องน้ำและห้องส้วมมีการใช้กันมากในบริเวณห้องน้ำของตึกอำนวยการ ห้องน้ำอาคารคณะพื้นฐาน และห้องน้ำบริเวณที่จัดรถมอเตอร์ไซด์

ระบบกระจายเสียงจัดดำเนินการได้ดีเสียงดังฟังชัดเจน ทั้งในและนอกอาคารจัดรถที่ดีสภาพโดยทั่วไปกล่าวคือ สมาชิกครูบางส่วนไม่รู้จักสถานที่ที่ระบุให้ไปติดต่อก็มีการเดินหาและบ่นบ้าง ส่วนพื้นที่ใช้จัดร้านมีความเหมาะสมในเกณฑ์ดี การใช้พื้นที่จัดประชุมและการประชุมสิ้นสุดลงเวลาประมาณ 13.00 น. นอกจากนั้นจึงมีร้านค้าเริ่มจัดเก็บร้าน

จากการประเมินโดยการสังเกตพบว่า ในการอนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูใช้พื้นที่จัดประชุมครั้งต่อไปควรปรับปรุง ในเรื่องของระบบการจราจรภายในวิทยาลัยว่าบริเวณต่าง ๆ เช่น

1. ทุกประตูควรมีผู้ดูแลการเข้าออก เพราะมักจะมีผู้ขับรถยนต์เข้ามาโดยเฉพาะด้านหลัง
2. ในแต่ละช่องทางที่รถจอดได้ควรมีผู้ดูแลการจอด 1 คน
3. การจอดรถในสนามฟุตบอลควรมีการชิงเชือกแสดงพื้นที่จอดรถให้แน่นอน เพื่อการเข้าจอดที่สะดวกและรวดเร็ว เพราะเมื่อรถเข้าจอดในสนามฟุตบอลซ้ำ ทำให้เกิดรถติด
4. การเข้าออกของรถมอเตอร์ไซด์ประตูหน้าไม่ควรให้เข้า เพราะเข้ามาแล้วจอดรถทำให้รถยนต์ขับเข้าออกลำบากเพราะจอดไม่เป็นระเบียบ ควรแจ้งให้เข้าประตูข้าง

\*\*\*\*\*

สรุปรายงานผลการประเมิน  
การให้เข้าพื้นที่จัดประชุมสหกรณ์นครราชบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2548  
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

งานวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี